



## ประกาศเทศบาลตำบลเคียนซา

### เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๖๓ จึงกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไว้ ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดสถานที่สำหรับการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ บ้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเคียนซา

๒. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้

๒.๑ ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะปิดได้ กำหนดเป็นแนวตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร (กระดาษ A๓)

๒.๒ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของตนตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้สถานที่ละ ๑ แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด

๒.๓ ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่จัดเตรียมไว้แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อหัวหน้าหน่วยงานได้ที่เทศบาลตำบลเคียนซา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒.๔ หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓



(นายโกวิช แสงตะวันวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา